

“เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล” ทุ่ม 30 ล้านบาท ยกระดับสินค้า Own Brand เปิดตัว “My Choice Thai” ตั้งเป้าโต 30%



เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีก เดินหน้ารุกหนักสินค้า Own Brand (โอเนแบรนด์) ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท เพิ่มรายการสินค้ากว่า 3,000 รายการ พร้อมเปิดตัวไฮไลท์สินค้า “My Choice Thai” รวบรวมสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ คาดยอดขายโตกว่า 25% หรือสร้างยอดขายกว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว



มร.นิค ไทท์ไมเออร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจัดซื้อสินค้า Own Brand และ Premium Format บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร “ท็อปส์” และ “เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์” เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคคนไทยหันมาสนใจซื้อสินค้า Own Brand เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคทั้งเรื่องคุณภาพและราคาที่คุ้มค่าต่อการใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ได้พัฒนาสินค้า Own Brand ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยหัวใจหลักคือ คุณภาพของสินค้า โดยให้ความสำคัญในการคัดสรรเฉพาะ สินค้าคุณภาพพรีเมียมจากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วทุกมุมโลก ผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตได้มาตรฐานระดับสากล ประกอบกับความใส่ใจในรายละเอียดด้านการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย มีสไตล์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร และสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ขณะที่บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเฉลี่ย 25-30% ต่อปี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 7% โดยปีที่ผ่านมามีโตกว่า 25% หรือปิดยอดขายที่ 1,600 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ปี 2557 บริษัทฯ ทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท และได้เตรียมไฮไลท์สินค้าแบรนด์	My Choice
Thai (มาย ช้อยส์ ไทย) ทั้งสิ้นกว่า 250 รายการ โดยคัดเลือกจากผู้ผลิตสินค้า OTOP	ที่มี
คุณภาพและเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ	1.
สินค้าบริโภคประเภทขนมขบเคี้ยว ผลไม้แปรรูป 100 รายการ อาทิ มะขามแปรรูป ก๊วยแปรรูป	สตอ
ว์เบอร์รี่ชดราย ทองม้วน ฯลฯ 2. สินค้ากลุ่มสปา 150 รายการ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ Hair Care,	
Moisturizer, Cleansing, Massage และ Aroma โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับไปเป็น	
ของฝาก และมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศทั้งในแถบเอเชีย ยุโรป	

มร.นิค กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เตรียมโปรโมชั่น Special Price and Product Tasting สำหรับสินค้าแบรนด์ **My Choice Thai** ที่จำหน่ายใน Ethai @ Central Embassy ลด 10% ตั้งแต่วันที่ ถึง 27 พ.ค.นี้

พร้อมทั้งได้มุ่งเน้นพัฒนาสินค้า Own Brand ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพชั้นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้แบรนด์ ดังต่อไปนี้

- **Cooking for Fun** (คูกิ้ง ฟอร์ ฟัน) จำนวน 250 รายการ สินค้าคุณภาพชั้นเลิศ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่ชอบการปรุงอาหาร ให้คุณสร้างสรรค์การปรุงอาหารทุกมื้อให้เป็นมือพิเศษสุด Cooking for Fun จึงเป็นที่สุดของการคัดสรรคุณภาพสินค้า อาหารสด อาหารแห้ง อาหารพร้อมปรุง เครื่องปรุง เครื่องเทศ และ อุปกรณ์ทำอาหาร
- **My Choice** (มาย ช้อยส์) จำนวน 600 รายการ นับเป็นอีกระดับของการคัดสรรสินค้า อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ My Choice มอบประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างด้วยคุณภาพโดดเด่นกว่าสินค้าชั้นนำอื่นๆ ประกอบไปด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารพร้อมรับประทาน
- **Tops** (ท็อปส์) จำนวน 1,300 รายการ คัดสรรที่สุดของคุณภาพด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจรายละเอียดของสินค้า ทั้งคุณภาพ วัตถุดิบ รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าตามท็อปส์ มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับ แรนด์ชั้นนำและคุ้มค่าทุกการจับจ่ายอย่างแท้จริง
- **Love the Value** (ลูกใจ) จำนวน 170 รายการ เป็นสินค้าจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคา
- **Smarter** (สมาร์ทเตอร์) ที่จะเริ่มวางจำหน่ายกว่า 60 รายการ จะเป็นสินค้าในหมวดสินค้าอุปโภค อาทิกะดาษทิชชู, ถุงขยะมีกลิ่น ฯลฯ และในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้จะวางจำหน่ายสินค้าเพิ่มอีก 30 รายการ

“จากการมุ่งพัฒนาสินค้าใหม่ ที่มีคุณภาพชั้นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก คาดว่าจะมียอดขายเติบโตประมาณในช่วงแคมเปญ 30% ส่งผลให้รายได้รวมจนถึงสิ้นปี 2557 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 2,000 ล้านบาท”

พบกับนวัตกรรมสินค้า Own Brand คุณภาพทำให้เราแตกต่าง ได้แล้ววันนี้ที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์, ท็อปส์ เดลี่, ซูเปอร์คุ่ม, ซูเปอร์คุ่มขายส่ง 129 สาขาทั่วประเทศ